



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม
เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส
“No Gift Policy งดรับ-งดให้”

ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใสสะอาด” เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และการปฏิบัติงานของบุคลากรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริต และได้แจ้งประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกระดับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้มทุกระดับมีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองในการป้องกันการทุจริต การรับหรือให้สินบน และมีมาตรการในการป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จึงได้ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส “No Gift Policy งดรับ - งดให้” ดังนี้

๑. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้มทุกระดับ งดการรับและการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อการใช้ดุลยพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๒. ในกรณีประสงค์จะแสดงความยินดี แสดงการต้อนรับ แสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ ตามประเพณีนิยม หรือความปรารถนาดีในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส ให้ใช้บัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความยินดี หรืออวยพรผ่านสื่อออนไลน์แทนการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่เป็นสิ่งของเพื่อการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยงานตามโอกาส และความเหมาะสม เช่น ปฏิทิน ไดอารี สมุดบันทึก เป็นต้น

๓. ให้งดเรียกรับข้าราชการ หรือใช้เงินสวัสดิการใดๆของส่วนราชการ เพื่อการจัดหาของขวัญ เพื่อมอบให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชา

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม